

Số: /KH-UBND

Long Biên, ngày tháng năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác thanh tra năm 2025**

*Căn cứ Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022;*

*Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;*

*Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 01/11/2011;*

*Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;*

*Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Thanh tra;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-TTCP ngày 08/4/2024 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra;*

*Căn cứ Văn bản số 2220/TTCP-KHTH ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ về Định hướng Chương trình thanh tra năm 2025; Văn bản số 2221/TTCP-KHTH ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 6522/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2025;*

Ủy ban nhân dân quận Long Biên xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2025 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:**

1.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), kiểm tra, giám sát sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận.

1.2. Thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm là công tác tiếp

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và đột xuất gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản mới có hiệu lực thi hành.

1.3. Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và các bản án có hiệu lực pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

1.4. Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của các cơ quan Trung ương, Thành phố về công tác PCTN; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC.

## **2. Yêu cầu:**

2.1. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC, kiểm tra, giám sát sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC được thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành của Quận, đảm bảo sát với tình hình thực tế và kế hoạch thanh tra của UBND thành phố Hà Nội.

2.2. Hoạt động thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng kế hoạch công tác thanh tra năm 2025 của UBND thành phố, Thanh tra thành phố; hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

2.3. Thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch, chú trọng triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất gắn với nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác thanh tra**

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, tập trung vào: công tác điều hành hoạt động chung, công tác công khai minh bạch tài chính, tài sản đối với các đơn vị, UBND phường, các trường công lập; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; công tác xử lý vi phạm về đất đai tại các phường.

*(Danh sách các Đoàn thanh tra tại phụ lục kèm theo)*

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra và phòng ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai phần mềm gắn với mô hình theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các vụ việc có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao kết quả thực hiện các văn bản có hiệu lực sau giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán của UBND quận và các cấp.

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; thanh tra vụ việc theo chỉ đạo của Quận uỷ; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Thanh tra.

## **2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật**

- Tập trung giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; Chú trọng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, ổn định tình hình nội bộ tại các địa phương. Giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tham mưu cho Quận uỷ, HĐND quận triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố “về tăng cường, đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 03/05/2024 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn của Thanh tra thành phố Hà Nội.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan chức năng và UBND phường trong công tác tiếp dân và giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp;

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chuẩn hệ thống

quản lý chất lượng được ban hành tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND quận về việc ban hành danh mục các quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc lĩnh vực Thanh tra của UBND quận. Chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo trình tự, thủ tục và thời hạn quy định, phấn đấu tỷ lệ giải quyết vụ việc đạt 100%.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật; tổ chức thực hiện trên 90% các vụ việc có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, kịp thời xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

- Đẩy mạnh công tác cải các hành chính, thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025” và duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư.

### **3. Công tác phòng, chống tham nhũng**

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; các quy định về công khai minh bạch của Luật Phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng ý thức tự giác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và ý thức đấu tranh phát hiện hành vi tham nhũng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là công tác kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức...). Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh

tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

#### **4. Công tác xây dựng lực lượng**

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022; Quyết định số 23240/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND quận Long Biên. Xây dựng tổ chức Thanh tra trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ thanh tra có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, trung thực, tuân theo pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN gắn với việc chủ đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ Thanh tra của Quận. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

- Duy trì việc giao ban, trao đổi nghiệp vụ giữa quận và phường về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, theo dõi, đôn đốc thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật. Ứng dụng CNTT, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư của Quận và của phường.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ vào nội dung thanh tra hành chính đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6522/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2025, yêu cầu UBND các phường, các đơn vị, trường học có liên quan phối hợp trong thực hiện công tác thanh tra đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

2. Các phòng, ban, đơn vị phối hợp báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với 02 đoàn kiểm tra do Thanh tra thành phố thực hiện trong năm 2025:

- Kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Long Biên trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2024; trọng tâm là các kế hoạch của Thành uỷ, UBND Thành phố về tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Thời gian dự kiến triển khai: Quý II, III.

- Kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố. (Tuỳ theo tình hình cụ thể, có thể kiểm tra trực tiếp hoặc theo báo cáo). Thời gian dự kiến triển khai: Quý II, IV.

3. Giao các ngành có liên quan phối hợp trong thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành của thành phố, cụ thể như sau:

- Thanh tra Sở Công Thương: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn điện Công ty Điện lực Long Biên. Thời gian dự kiến triển khai: quý II.

- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách; thực hiện quy định về công khai; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra nội bộ trường học đối với Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt (Long Biên). Thời gian dự kiến triển khai: Quý I.

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; thực hiện quy định về công khai và kiểm tra nội bộ trường học đối với Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Thiêm (Long Biên). Thời gian dự kiến triển khai: Quý IV.

- Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thể thao tại Sân Golf Long Biên. Thời gian dự kiến triển khai: Quý II.

- Thanh tra Sở Xây dựng: Thanh tra việc thực hiện một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư đối với công trình nhà ở cao tầng thuộc Dự án Khai Sơn City, phường Thượng Thanh và Dự án nhà ở cao tầng để bán tại ô đất ký hiệu CT7 tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Thời gian dự kiến triển khai: Quý III.

- Thanh tra Sở Lao động TB và XH: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Cơ điện Haeco (Địa chỉ: Số 35, ngõ 195/46 đường Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội). Thời gian dự kiến triển khai: Quý II.

Công ty Cổ phần ENCO INDUSTRY (Địa chỉ: Số 1B, ngách 564/32/11 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Thời gian dự kiến triển khai: Quý II.

Công ty Cổ phần Đầu Tư A&B Việt Nam (Địa chỉ: Số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Thời gian dự kiến triển khai: Quý IV.

Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu HAT+ (Địa chỉ: Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường Dẫn cầu Vĩnh Tuy, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội). Thời gian dự kiến triển khai: Quý IV.

4. Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố; của Quận uỷ, HĐND quận; tăng cường sự phối hợp công tác với các phòng,

ban, đơn vị, các ngành nội chính, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể thuộc quận để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2025.

5. Đẩy mạnh thực hiện kỷ cương hành chính trong từng đơn vị, duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Duy trì chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Thành phố và của quận.

7. Giao Thanh tra quận theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, theo dõi, đôn đốc tổng hợp các vụ việc có hiệu lực pháp luật báo cáo UBND quận theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm 2025 của UBND quận, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các trường học công lập trên địa bàn nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND thành phố Hà Nội;
- Thanh tra thành phố Hà Nội;
- TT Quận ủy, HĐND, UBND quận;
- Thanh tra quận;
- Các phòng, ban, ngành thuộc quận;
- UBND các phường;
- Các trường học công lập trên địa bàn Quận;
- Lưu VT, TTr (03b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mạnh Hà**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2025**  
 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND  
 ngày tháng năm 2024 của UBND quận)

<b>TT</b>	<b>Nội dung thanh tra</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
1.	Thanh tra các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công tại phường Thượng Thanh	Quý II	
2.	Thanh tra các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công tại phường Phúc Lợi	Quý II	
3.	Thanh tra hoạt động của Hội đồng trường Mầm non Cự Khối; Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành nhà trường	Quý III	
4.	Thanh tra hoạt động của Hội đồng trường Tiểu học Gia Thụy; Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành nhà trường	Quý III	
5.	Thanh tra hoạt động của Hội đồng trường THCS Ái Mộ; Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành nhà trường	Quý III	
6.	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Bồ Đề trong công tác phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật	Quý IV	
7.	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Đức Giang trong công tác phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật	Quý IV	
8.	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Long Biên trong công tác phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật	Quý IV	
9.	Thực hiện thanh tra công vụ, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Quận ủy, HĐND và UBND quận.		